
ครั้งที่ 9/2567 วันที่ 26 กันยายน 2567 ณ ห้องประชมุส าล ีใจดี สภาองคก์รของผูบ้รโิภค

สรุปประชมุคณะกรรมการนโยบาย สภาผู้บริโภค

สรุปวาระ และมติทีส่ าคญั ดังนี้

การด าเนนิงานภายใต ้พ.ร.บ.
การจดัตัง้สภาองคก์ร ของผูบ้รโิภค พ.ศ. 2562

วันท่ี 16 กันยายน 2567 นางสาวบุญยืน ศิริธรรม ได้น าทีมผู้บริหารส านักงานสภา
องค์กรของผู้โภค เข้าร่วมรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2566 ต่อ วุฒิสภา ณ 
อาคารรัฐสภา โดยมีสมาชิกวุฒิสภา ให้ความสนใจในการด าเนินงานของสภาฯ ร่วม
อภิปรายจ านวน 12 ท่าน ทุกท่านให้ก าลังใจและสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานท่ีเป็น
ผู้แทนผู้บริโภคทุกด้าน ตามพันธกิจของสภาฯ 

กิจกรรม  องค์กรภาครั ฐ  เอกชน ภาคี
เครือข่าย

กิจกรรม องค์กรภาครฐั เอกชน ภาคเีครอืขา่ย

เม่ือวันท่ี 7-8 กันยายน พ.ศ. 2567 สรุปบทเรียนการด าเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการ 8 ด้าน และ 1 คณะท างาน 
เป้าหมาย 3 ปี (2568-2570) 
❖ การลดความเสียหายจากภัยมิจฉาชีพออนไลน์  
❖ เมืองท่ีเป็นธรรม (Justice City)
❖ ทุกคนบนแผ่นดินไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีปลอดภัย 

เพียงพอ และเป็นธรรม
❖ สิทธิบริการสุขภาพเท่าเทียม มีมาตรฐาน
❖ เด็กทุกคนได้เรียนฟรี 15 ปี มีคุณภาพ อย่างมีส่วนร่วม 

• เห็นชอบ ข้อเสนอนโยบายร่างกฎหมาย 3 ฉบับ 
• ต่อคณะรัฐมนตรี ได้แก่ 
• (1) แก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
• (2) แก้ไข พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522
• (3) ผลักดัน พ.ร.บ.ความรับผิดเพ่ือความช ารุด

บกพร่องของสินค้า

รับทราบความก้าวหน้าการเตรียมการเลือกต้ัง
คณะกรรมการนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโภค 
ชุดท่ี 2 (วาระ 4 ปี พ.ศ.2568-2572) หลังชุด
ปัจจุบันพ้นวาระต้นปี 68 พร้อมก าหนดวัน
เลือกต้ัง 29 พ.ย.น้ี  แจ้งองค์กรสมาชิกฯ หลัง
ออกประกาศก าหนดแนวทางการเลือกต้ัง 
ก าหนดให้องค์กรสมาชิกสามารถแจ้งใช้สทิธิเพ่ือ
เสนอรายช่ือผู้แทนเข้า รับการเลือกต้ังเป็น
กรรมการต่อส านักงานสภาผู้บริโภค และการ
เสนอรายช่ือผู้แทนเป็นกรรมการระหว่างวันท่ี 
26 ก.ย. –14 พ.ย. 67 รวมระยะเวลา 50 วัน

▶ ประเด็นท่ีสมาชิกวุฒิสภา ขอให้สภาฯ ขับเคลื่อนในระยะต่อไป อาทิ เช่น 
ท างานเชิงรุกในประเด็นภัย online การเงินและสินค้า การผูกขาดการสื่อสาร
โทรคมนาคม  นโยบายการเปิดก่อนจ่าย การขยายเครือข่ายในจังหวัด
นครปฐม ความปลอดภัยในการท างาน การคุ้มครองผู้ร้องเรียน การเตือนภัย
เร่ืองอาหาร การแทรกแซงสื่อ การทุ่มตลาดสินค้าจีน ความคืบหน้าเร่ือง 
กสทช. การจัดท าหลักสูตรให้ความรู้ผู้บริโภค การติดตามการแจ้งเตือนของ
ระบบเตือนภัย เป็นต้น 

▶ นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการฯ ได้น าเสนอ อุปสรรคของสภาฯ คือการ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ ในการด าเนินงานแต่ละปี ท าให้ไม่
สามารถสนับสนุนสมาชิกให้รักษาประโยชน์ของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น 
จึงขอให้วุฒิสภา ช่วยผลักดัน ต่อคณะรัฐมนตรีให้มีมติสนับสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินงานของสภาฯ ให้เพียงพอ และขอให้ช่วยผลักดันและขับเคลื่อน
กฎหมาย เพ่ือยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างท่ัวถึงและเป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและกฎหมาย
จัดต้ัง ซ่ึงต้องการให้ สภาองค์กรของผู้บริโภคมีความเป็นอิสระในการ
คุ้มครองผู้บริโภค ซ่ึงจะช่วยให้งานคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชนสามารถ
ด าเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง 

• เห็นชอบผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 และรายการกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เบื้องต้น 

• เห็นชอบ แผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2568 ในวงเงินงบประมาณ 213.6180 ล้านบาท 

• เห็นชอบ และอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานประจ าจังหวัดและหน่วยงานเขตพ้ืนท่ีประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2568 จ านวน 51.4 ล้านบาท

• เห็นชอบ เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของ
คณะอนุกรรมการ 8 ด้าน ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2568-2570)

เห็นชอบการใช้เงินตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายสภาองคกรของผู้บริโภค ว่าด้วยการบริหารรายได้จากความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2566  หมวด 4 การด าเนินการและการบริหารรายได้จากค่าธรรมเนียมสภา 
ข้อ 18 (3) จ านวน 83,937 บาท ในการด าเนินการช่วยเหลือสมาชิกท่ีได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ภาคเหนือ
ได้แก่ (1) หน่วยงานประจ าจังหวัดเชียงรายสมาคมประชาสังคมเพ่ือการพัฒนา (2) องค์กรของผู้บริโภค โครงการ
สตรีนานาชาติพันธุ์ (3) เครือข่าย PHA จังหวัดแพร่ 

เห็นชอบโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้บริโภคเพ่ือรักษาประโยชน์ของผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
และมอบหมายให้ นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เป็นผู้รับทุนในนามสภาองค์กรของผู้บริโภค และให้นายวิทูรย์ บุตรสาระ 

เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการเปิดบัญชีโครงการตามเง่ือนไขของ สสส.

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ของคณะอนุกรรมการ 8 ด้าน ปี 2567

(เมษายน-กันยายน 2567)

• รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในสภาองค์กรของผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ไตรมาสท่ี 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 67) 

• รับทราบหนังสือเสนอคณะรัฐมนตรีเร่ืองการส่งต่อผู้ป่วยบัตรทองในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

• ก าหนดการประชุมสภาสมัยสามัญคร้ังท่ี 2/2567 วันศุกร์ท่ี 29 พฤศจิกายน 2567
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